

VIỆT-NAM ĐỘC LẬP

CAO-BANG

132

BACKAN

Máy hồng, đưa chia-kip, nên kỳ này báo lam ra tờ bé, xin anh chị em viết cho

MÁY THÁNG NÀNH

Cả năm, anh chị em ai cũng bận việc ruộng vườn, ít thời giờ để công tác và học tập.

Đến tháng 7 tháng 8, cây cấy rồi, ai cũng rỗi, chúng ta nên dùng 2 tháng đó mà học tập và công tác, để bù cho những tháng kia.

Muốn làm như thế, thì ngay từ bây giờ, các ban tỉnh và châu phải làm sẵn kế hoạch hẳn hoi, và giải thích rõ ràng cho cán bộ tổng, xã và làng. Hết đến ngày rồi, thì lập tức thì hành ngay. Nếu chờ đến lúc đó mới đặt kế hoạch, thì sẽ chậm trễ quá.

Kế hoạch ấy phải đúng với tình hình mỗi một nơi, chỉ không phải nơi nào cũng như nhau. Vậy nên, khi đặt kế hoạch, thì phải xét rõ tình hình địa. Tuy vậy, theo nguyên tắc chung, thì kế hoạch không ngoài 2 mục đích là phát triển và củng cố, và 3 việc là tuyên truyền, tổ chức và huấn luyện.

Các ban tỉnh và châu phải biết rõ:
- Nơi nào chưa có tổ chức, nên phải ai đến đi tuyên

31

tuyên và tổ chức.

- Nơi nào tổ chức chưa khắp (như chưa có hội phụ nữ hoặc hội nhi đồng, vân vân), thì phải tổ chức cho khắp.

- Nơi nào tổ chức khắp rồi, thì phải có người đến huấn luyện (chính trị, tự vệ, quân sự).

Một cách nữa là: như làng A tổ chức rồi, làng B chưa, thì làng A phải phụ trách tổ chức làng B.

Cán bộ đi tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện, phải kiêm 2 việc nữa là: điều tra tình hình địa phương, có đồng thêm người đọc báo và ủng hộ báo.

Kế hoạch phải định rõ công việc, thì giờ, địa điểm và người phụ trách. Ban tỉnh và châu phải thường phái người đi xem xét. Các cán bộ phải thường báo cáo lên.

Châu này với châu khác, tổng xã này với tổng xã khác, cán bộ này với cán bộ khác, hội viên này với hội viên kia, phải dùng cách xung phong, cách thi đua với nhau mà làm việc, nơi nào hơn, ai hơn, sẽ được đăng tơn vào Báo.

Cảm ơn

Chị L.A., chị T.Y. giúp 3 đôi giấy để cò-nếp.
Bà Ph. giúp 1 chai nước mắm.

Máy hồng, nên chi Báo nhỏ tờ.
Chứa xong, Báo sẽ rộng như xưa.
Nhà to chi cũng là tờ Báo.
Anh chị em ta hãy tạm chờ.



6.2768